

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.70 บาท ทิศทางอ่อนค่าในกรอบแคบ กรอบ 32.65-32.90 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.70 บาท ใกล้เคียงกับระดับปิดท้ายวันทำการก่อนที่ 32.75 บาท แนวโน้มเงินบาทอ่อนค่า แต่เป็นการอ่อนค่าในกรอบแคบ คาดกรอบระหว่างวันมีแนวรับแรกที่ 32.70 บาทและแนวรับถัดไปที่ 32.65 มีแนวต้านแรกที่ 33.80 บาท และแนวต้านถัดไป 32.90 บาท

* นายสรรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า วันนี้ค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่า แต่เป็นการอ่อนค่าในกรอบแคบ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่ค่าเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าระยะสั้นจากการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ประกอบกับการที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แทรกแซงการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด จากสองปัจจัยนี้ทำให้เงินบาทที่เคยแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ปรับฐานกลับมาอ่อนค่าลงบ้างเมื่อวานนี้

* บวกกับกระทรวงพาณิชย์ประกาศตัวเลขส่งออกไปยังสหรัฐที่หดตัวและจีนชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่การนำเข้าขยายตัวได้มากกว่าส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล ด้านภาคการท่องเที่ยวชะลอ ซึ่งทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดที่ปัจจุบันอยู่ในระดับสูงและความเชื่อมั่นนักลงทุนลดลงได้ในระยะยาว นอกจากนี้รายงานนโยบายการเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทย ยังแสดงความกังวลต่อการใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อย แม้ว่าเงินเฟ้อจะปรับขึ้น แต่การใช้จ่ายยังน้อย ทำให้ตลาดคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ยอาจไม่ได้ปรับขึ้นในปีนี้

" จากข่าวที่อดีตผู้จัดการทีมหาเสียงของทรัมป์ถูกดำเนินคดีทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในปี 2016 ทำให้มีข้อสงสัยว่าทรัมป์อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือไม่ ส่งผลให้ดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่า รวมถึงการเจรจาระหว่าง จีน และสหรัฐ ที่หากได้ข้อตกลงที่ชัดเจนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อทิศทางเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในระยะต่อไป คาดกรอบวันนี้ 32.65-32.90 บาท" เขากล่าว

- * ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 95.38 บาท วานนี้ 95.18 บาท
- * วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 255.27 ล้านบาท
- * วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 7,975.24 ล้านบาท
- * รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ วานนี้เท่ากับ 32.727 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS